

Tổng số đề tài tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023 (Cuộc thi) là 760 đề tài. So với năm 2022 số lượng đề tài tham dự giảm 72 đề tài.

Sáng 29/10 tại Hà Nội, Ủy ban Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotec (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải i Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023.



Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Vifotec, Trưởng ban Chủ đề o Cuộc thi – Phan

*Xuân Dũng phát biểu khai mạc buổi lễ trao giải thưởng Cuộc thi lần thứ 19*

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vifotec, Trưởng ban Charitable Cuộc thi – Phan Xuân Dũng cho biết, trong nhiệm vụ năm qua, Quỹ Vifotec - Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công 18 lần Cuộc thi Sáng tạo dành cho các em thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi trong cả nước. Cuộc thi đã triển khai sôi nổi và rộng rãi trên khắp các tỉnh, thành phố, đồng thời thu hút sự quan tâm đáng kể của xã hội.

Trên thực tế, trải qua 19 lần tổ chức (2004 – 2023), Cuộc thi đã thu hút đông đảo hàng vạn các em tham gia với hơn 10 ngàn đồng tài trợ, 1742 đồng tài trợ từ Ban Charitable trao giải thưởng cho các em đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hàng năm, Quỹ Vifotec thành lập đoàn cho các em và các công trình sáng tạo xuất sắc đi đến cho Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tại các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia... đồng thời Huy chương Vàng, Bạc, Đồng... mang vinh quang về cho đất nước.







Ảnh: Báo Thanh Niên. Đoàn kỹ sư trẻ năng lực, kỹ năng của các em học sinh trường THPT Chuyên Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.





Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì của Cuộc thi Quốc gia lần thứ 19



Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba của Cuộc thi INH 19





Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải ở Khuyến khích của Cuộc thi Intron 19



BTC Cao Bằng khác biệt, thành phố và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyển chọn, t



Không được sử dụng máy scan để chụp ảnh, video hoặc ghi âm, ghi hình. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ Chức Cuộc thi Quốc gia lần thứ 19 tại địa chỉ: Phòng Truyền thông và Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.